



Thái Bình

Chủ nhật

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

SỐ 583
Chủ nhật
Ngày 3 - 3 - 2019

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

“...Quốc kế dân sinh kiến Thái Bình”

(Xem trang 2)

TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN để Thái Bình phát triển



Trang 4+5



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Thái Bình ngày 14/2/2019.

NẶNG NGHĨA ĐÔI QUÊ



Trang 6

Sức vươn trong thời kỳ mới

(Xem trang 3)



PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG



Trang 7

“...Quốc kế dân sinh kiến Thái Bình”



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhà máy nhiệt điện Thái Bình.

■ NGUYỄN HÌNH

Ngày 14/2/2019 là ngày để lại dấu ấn đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình khi lần đầu tiên tỉnh tổ chức 4 sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng: khởi công tuyến đường bộ ven biển; công bố, triển khai thực hiện dự án khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp đồng bằng Bắc Bộ; khánh thành Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1; khởi công Bệnh viện Đa khoa Quốc tế quy mô 1.000 giường.

Đây là 4 dự án khởi đầu của năm mới 2019 với những dự cảm tốt lành đối với Thái Bình, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong tương lai. Khi tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình hoàn thành đi vào sử dụng sẽ góp phần tạo mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối giao thông hành lang ven biển Bắc Bộ; tạo điều kiện quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển Khu kinh tế Thái Bình, phục vụ đắc lực công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực ven biển. Khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp đồng bằng Bắc Bộ là dự án rất quan trọng đối với ngành Nông nghiệp nói chung và nông nghiệp Thái Bình nói riêng với tổng mức đầu tư chuỗi các dự án là trên 7.800 tỷ đồng triển khai đến năm 2021. Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp sẽ phát huy tối đa điều kiện tự nhiên, lợi thế của tỉnh, góp phần cơ cấu lại ngành Nông nghiệp của Thái Bình theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn và theo chuỗi giá trị, từ đó tạo tiền đề xây dựng nền nông nghiệp tiên tiến, tạo giá trị cao cho sản phẩm và hướng tới hội nhập kinh tế thế giới. Đối với Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 khi đưa vào vận hành thương mại sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện hàng năm từ 3,6

- 3,9 tỷ kWh, dự kiến cho doanh thu 6.000 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách khoảng 600 tỷ đồng/năm. Dự án giữ vai trò bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của không riêng Thái Bình mà cho một số tỉnh lân cận trong vùng đồng bằng Bắc Bộ và bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia. Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế quy mô 1.000 giường tại khu trung tâm y tế tỉnh là chủ trương lớn của Thái Bình từ nhiều năm nay. Việc Tập đoàn FLC khởi công xây dựng Bệnh viện sau một thời gian ngắn kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa là nỗ lực rất lớn của tỉnh, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, tạo cơ hội cho người dân được hưởng lợi từ dịch vụ y tế có chất lượng tiên tiến, hiện đại, chuyên nghiệp, góp phần quan trọng trong việc phát triển mạng lưới y tế của Thái Bình và các tỉnh lân cận.

Niềm vui được nhân đôi khi tại lễ khởi công và khánh thành 4 dự án quan trọng của tỉnh đều có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành trung ương. Nhân dịp này, Thủ tướng đã tặng Đảng bộ và nhân dân Thái Bình câu đối: “*Tổng cựu nghinh tân mừng xuân mới/Quốc kế dân sinh kiến Thái Bình*”, với mong muốn “Thái Bình phải là tỉnh gương mẫu về mọi mặt và giàu có”. “*Tổng cựu nghinh tân*” theo Thủ tướng là tư duy mới, cách làm mới để đưa Thái Bình trở thành tỉnh kiểu mẫu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đó là nông nghiệp thông minh, nông nghiệp cấp tiến, vượt lên chính mình, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp. Nông thôn trù phú không chỉ với

những cánh đồng mà còn là những mô hình nông nghiệp đa dạng, giá trị gia tăng cao, tạo nhiều sinh kế cho cả lao động có kỹ năng với môi trường trong lành, đậm đà bản sắc văn hóa. Chiến lược đi tắt đón đầu của Thái Bình là phải thu hút đầu tư với quy mô lớn, vận động các nhà nông nghiệp tâm cơ tham gia sản xuất nông nghiệp, tăng cường cơ giới hóa, công nghiệp hóa nông thôn theo hướng phát triển bền vững. Theo Thủ tướng, “Quốc kế dân sinh kiến Thái Bình” được hiểu là Thái Bình sẽ góp phần quan trọng trong việc hoàn thành chủ trương lớn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Đảng, Nhà nước đề ra thông qua việc tham gia vào các liên kết kinh tế, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Phát triển nông nghiệp thông minh có thể trở thành đòn bẩy chiến lược để đưa Thái Bình hội nhập mạnh vào xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đây cũng là lần thứ ba trong 3 năm qua Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về thăm và làm việc tại Thái Bình, điều này chứng tỏ Thủ tướng dành sự quan tâm đặc biệt cho tỉnh. Trong buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng, Thủ tướng nhấn mạnh: Một không khí khẩn trương, mạnh mẽ quyết tâm cao, một kết quả toàn diện, trong đó có nhiều mặt xuất sắc, một không khí đoàn kết, nhất trí cao trong nội bộ, đây là quyết tâm lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình. Nhiều khát vọng, nhiều chương trình dự án trọng điểm được triển khai và một tinh thần đổi mới tư duy quyết liệt mạnh mẽ để đưa Thái Bình vững bước đi lên. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Đây là thành công lớn

Đảng bộ và nhân dân Thái Bình cần tiếp tục đổi mới tư duy, trong đó chú trọng đổi mới tư duy xã hội hóa nguồn lực; hoạt động mạnh mẽ hơn, đoàn kết, tiến tới hơn nữa đưa Thái Bình trở thành tỉnh giàu có của cả nước, của đồng bằng Bắc Bộ. Cùng với chú trọng phát triển số lượng, tỉnh cần nâng cao chất lượng của sự phát triển, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

không phải tỉnh nào cũng làm được điều này. Nhiều lĩnh vực Thái Bình vươn lên dẫn đầu cả nước như xây dựng nông thôn mới, đưa nước sạch về phục vụ nông dân. Thái Bình vốn là tỉnh nông nghiệp nhưng đã có sự chuyển mình rất mạnh mẽ khi mà giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 55% xuống còn 25,8% trong thời gian rất ngắn. Tỉnh cũng đã dày công chuẩn bị cho tương lai, điều này minh chứng qua nỗ lực xây dựng khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp đồng bằng Bắc Bộ, Khu kinh tế Thái Bình... Những thành tựu xuất sắc của Thái Bình đã đóng góp vào thành tựu của cả nước trong những năm qua.

Trong các bài phát biểu, Thủ tướng luôn nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền tỉnh phải luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân, phát triển kinh tế đi liền với nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa của Thái Bình đã đến mà chúng ta cần phát huy để thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng để phục vụ nhân dân, xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh. Người dân được hưởng lợi để kiến tạo nên một tỉnh Thái Bình phát triển mới, mạnh mẽ hơn, văn minh hơn, giàu có hơn. Đó là niềm tin của Trung ương Đảng, của Chính phủ, các bộ, ngành gửi đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình. Với không khí, với quyết tâm đổi mới tư duy của tỉnh như hiện nay nhất định Thái Bình sẽ thành công” - Thủ tướng tin tưởng. Một niềm vui lớn nữa trong chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ là 8 kiến nghị của tỉnh đã được Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành giải đáp, cơ bản đồng tình ủng hộ, trong đó đồng ý tháo gỡ khó khăn, tiếp tục triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đến nay Thái Bình đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, định hướng lớn đề ra, trong đó có một số mục tiêu được đặt ra từ nhiều nhiệm kỳ trước. Chặng cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020 còn rất nhiều việc phải làm, nhiều vấn đề thực tiễn và những khó khăn đặt ra cần phải giải quyết. Song với những kết quả đã đạt được, sự đồng lòng, quyết tâm, đổi mới tư duy về tầm nhìn, chiến lược của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình, đặc biệt triển vọng từ 4 công trình quan trọng đã khởi công, khánh thành đầu năm 2019 chắc chắn sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững cho tỉnh trong tương lai.

Sức vươn trong thời kỳ mới

■ HƯƠNG GIANG

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Thái Bình đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với đội ngũ phóng viên trẻ, năng động, Báo Thái Bình đang bước vào thời kỳ mới, bắt nhịp với xu hướng báo chí hiện đại, đặc biệt là định hướng phát triển Báo Thái Bình trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện theo mô hình tòa soạn hội tụ.



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh xem Báo Thái Bình số ra ngày 14/2/2019.

Báo Thái Bình thành lập ngày 1/1/1962, hiện có 7 phòng chuyên môn nghiệp vụ với 50 cán bộ, phóng viên, công nhân viên. Năm 2018, báo in đã tổ chức biên tập, xuất bản 365 kỳ báo (312 số báo hàng ngày và 53 số báo cuối tuần), bảo đảm kịp thời, chính xác, không để xảy ra sai sót về nội dung; thông tin tuyên truyền và hình thức thể hiện có nhiều đổi mới, ngày càng được nâng cao về chất lượng, được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, nhân dân và bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao.

Cùng với báo in, năm 2018 tiếp tục đánh dấu sự lớn mạnh của Báo Thái Bình điện tử. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục được tăng cường. Hệ thống trường quay được trang bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu sản xuất chương trình truyền hình phát trên hạ tầng mạng internet. Nhiều thông tin trên Báo Thái Bình điện tử cập nhật nhanh, chính xác với số lượng truy cập của bạn đọc lớn. Với trên 150.000 lượt truy cập mỗi ngày, đến nay, Báo Thái Bình điện tử đã có trên 85 triệu lượt người ở 150 quốc gia và vùng lãnh thổ truy cập. Điều đó cho thấy Báo Thái Bình điện tử đã dần trở thành kênh thông tin quan trọng, phục vụ nhu cầu thông tin ngày càng cao của độc giả trong và ngoài tỉnh.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm trường quay Báo Thái Bình điện tử.

Trong năm, báo in và báo điện tử đã phản ánh toàn diện, kịp thời hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trên các lĩnh vực; hoạt động của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, cải cách hành chính, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng của quê hương Thái Bình...

Đặc biệt, năm 2018, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép, Báo Thái Bình đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công chương trình giao lưu "Trái tim nhân ái" lần thứ II. Đây là lần đầu tiên một sự kiện xã hội lớn của Thái Bình được truyền hình trực tiếp trên 3 kênh: truyền hình internet của Báo Thái Bình điện tử, trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình và trên truyền hình cáp Thái Bình. Báo Thái Bình là một trong số ít cơ quan báo đăng địa phương hiện nay tự sản xuất chương trình truyền hình, trong đó chương trình giao lưu "Trái tim nhân ái" hoàn toàn do đội ngũ những người làm báo in thực hiện. Thành công này khẳng định bước tiến trong hoạt động nghiệp vụ của Báo Thái Bình với những phóng viên trẻ, năng động và nhiệt huyết trong công việc. Đây còn là dấu ấn đậm nét trên con đường xây dựng Báo Thái Bình trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện theo quy hoạch báo chí của tỉnh.

Với tinh thần đoàn kết và sự cố gắng không ngừng, những năm qua, Báo Thái Bình luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cơ quan Báo Thái Bình và nhiều tập thể, cá nhân của Báo Thái Bình được các bộ, ngành trung ương và UBND tỉnh tặng bằng khen và các danh hiệu thi đua. Báo Thái Bình có nhiều tác phẩm chất lượng cao ở cả hai thể loại: báo in và truyền hình đạt giải thưởng báo chí quốc gia, các giải báo chí toàn quốc và giải báo chí tỉnh. Đặc biệt, năm 2018 là năm thứ ba liên tiếp Báo Thái Bình đạt giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng).

Những thành tích, kết quả Báo Thái Bình đạt được thể hiện sức vươn mạnh mẽ trong thời kỳ mới. Bên cạnh sự cố gắng của tập thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên, Báo Thái Bình còn luôn nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đó cũng là điều Báo Thái Bình mong muốn nhận được nhiều hơn trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Tập thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Thái Bình sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, nhận rõ và quyết tâm khắc phục tồn tại, hạn chế, xây dựng cơ quan "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả", xứng với niềm tin của các cấp, các ngành, xứng đáng là cơ quan của Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Thái Bình, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình.

TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN để Thái Bình phát triển

■ MẠNH CƯỜNG

Trong buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên của Chính phủ với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng vào chiều ngày 14/2/2019, Thái Bình đã đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành 8 nhóm vấn đề quan trọng cần giải quyết. Quan điểm của Chính phủ và các bộ, ngành đều ủng hộ, tạo điều kiện để Thái Bình phát triển. Phóng viên Báo Thái Bình lược ghi ý kiến đánh giá của các bộ trưởng, thứ trưởng về Thái Bình và giải đáp các kiến nghị của tỉnh.



Đông chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Thái Bình. Ảnh: THÀNH TÂM

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: QUYẾT TÂM CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH THÁI BÌNH LÀ RẤT LỚN



Đông chí Mai Tiến Dũng,
Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Văn phòng Chính phủ

Thái Bình có truyền thống, trình độ thâm canh cao, nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp công nghệ cao; nguồn nhân lực dồi dào, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nuôi trồng, khai thác thủy hải sản, chăn nuôi phát triển mạnh. Tuy nhiên, hiện nay phát triển công nghiệp của Thái Bình vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế: tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp chưa cao, số lượng doanh nghiệp chưa nhiều. Vì vậy, tôi đề nghị thời gian tới Thái Bình cần quan tâm hơn nữa đến quy hoạch, đầu tư hạ tầng cho các khu, cụm công nghiệp; tận dụng lợi thế của Khu kinh tế Thái Bình, tuyến đường bộ ven biển để hình thành các khu công nghiệp bảo đảm tính kết nối trong vùng; cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực trong phát triển công nghiệp, ưu tiên những ngành, lĩnh vực có lợi thế. Về cải cách hành chính, tôi thấy quyết tâm của lãnh đạo tỉnh hiện nay là rất lớn, đã cắt 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Về các kiến nghị của tỉnh, tôi rất đồng tình, ủng hộ cao. Nếu Thái Bình thực hiện đề án “Thí điểm tập trung, tích tụ đất đai, phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình”, không có gì xung đột về mặt pháp lý mà thực tế hiệu quả từ các mô hình tích tụ ruộng đất thời gian qua đã chứng minh tính đúng đắn, hiệu quả của nó. Về quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình, Thủ tướng đã cho chủ trương, khi tỉnh hoàn thiện các thủ tục sẽ phê duyệt, triển khai thực hiện, khi đó chắc chắn sẽ có cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù theo quy định tại Nghị định số 82 của Chính phủ. Về vấn đề cho phép Thái Bình được sử dụng nguồn vượt thu ngân sách (sau làm lương) và toàn bộ nguồn thu phí xăng dầu trên địa bàn tỉnh, phần vốn nhà nước sau thoái vốn, cổ phần hóa các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh để

đầu tư một số công trình của địa phương, tôi nhất trí. Đối với việc đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 10, tôi đồng tình ủng hộ, đề nghị tỉnh khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch giao thông, huy động nguồn lực, kêu gọi đầu tư để thực hiện. Tôi đồng tình với kiến nghị của tỉnh khi các tập đoàn, tổng công ty thuộc sở hữu nhà nước thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh phải mở chi nhánh và hạch toán độc lập để thực hiện các nghĩa vụ tài chính với địa phương.

THÁI BÌNH CÓ SỰ PHÁT TRIỂN ĐỘT PHÁ VỀ TƯ DUY, TẦM NHÌN, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO VÀ TINH THẦN DÁM NGHĨ, DÁM LÀM



Đông chí Nguyễn Chí Dũng,
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch
và Đầu tư

3 năm liên tục tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số, đứng thứ ba trong vùng đồng bằng sông Hồng, thu nhập bình quân đầu người tăng cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, an sinh xã hội được bảo đảm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị làm rất tốt - Thái Bình có sự phát triển đột phá về tư duy, tầm nhìn, năng động, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm; niềm tin của người dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng cao. Kết quả này đạt được do sự lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc của các cấp ủy đảng, tổ chức thực hiện với quyết tâm cao của chính quyền với nhiều mô hình, cơ chế, chính sách và cách làm hay, sáng tạo. Tuy nhiên, theo tôi đây mới chỉ là kết quả bước đầu, Thái Bình không được chủ quan, không được hài lòng mà cấp ủy, chính quyền địa phương coi đây không phải kết thúc của một quá trình mà là bắt đầu của một quá trình mới. Bởi Thái Bình ngày hôm nay mang tầm vóc, quy mô, vị thế và tư duy, bối cảnh với những yếu tố mới, điều kiện mới đặt ra khác hẳn so với những năm về trước. Tỉnh cần xem xét, nghiên cứu xây dựng chiến lược tổng thể, xác định “kịch bản” phát triển kinh tế - xã hội, tranh thủ các nguồn lực, tận dụng những tiềm năng, thế mạnh phát

triển nhanh, bền vững trong thời gian tới. Thái Bình đang đầu tư xây dựng Khu kinh tế, đây là một lợi thế, chắc chắn sẽ tạo động lực cho tỉnh phát triển; tuy nhiên, khi lập quy hoạch và xây dựng phải bảo đảm tính kết nối với các tỉnh, thành phố trong khu vực, huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút doanh nghiệp đầu tư. Trong quá trình phát triển, Thái Bình cần quan tâm đến vấn đề môi trường, giải quyết mặt trái của quá trình đô thị hóa, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương. Đối với các kiến nghị của tỉnh về cho phép Thái Bình thực hiện đề án “Thí điểm tập trung, tích tụ đất đai, phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình”; Khu kinh tế Thái Bình sau khi được phê duyệt quy hoạch được hưởng cơ chế, chính sách đầu tư với mức ưu đãi cao nhất theo quy định tại Nghị định số 82 của Chính phủ; cho phép Thái Bình sử dụng nguồn vượt thu ngân sách (sau làm lương) và toàn bộ nguồn thu phí xăng dầu trên địa bàn tỉnh, phần vốn nhà nước sau thoái vốn, cổ phần hóa các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh để đầu tư một số công trình của địa phương như nâng cấp, mở rộng quốc lộ 10; đầu tư nạo vét luồng tàu biển và xây kết công trình bảo vệ luồng tàu cảng biển Diêm Điền để tàu 3.000 - 3.500 tấn có thể ra vào; đầu tư xây dựng kè và cứng hóa mặt một số tuyến đê sông, đê biển xung yếu..., tôi đồng tình ủng hộ. Đối với dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37, Bộ sẽ tổng hợp kiến nghị, báo cáo Thủ tướng xem xét, cân đối, bố trí vốn cho tỉnh triển khai thực hiện.

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THÁI BÌNH CÓ VAI TRÒ RẤT QUAN TRỌNG TRONG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ TRONG CẢ NƯỚC



Đông chí Nguyễn Xuân Cường,
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, kinh tế - xã hội của Thái Bình có sự phát triển nhanh, toàn diện về mọi mặt. Sản xuất tiếp tục phát triển, xây dựng nông thôn mới nằm trong tốp đi đầu của cả nước và tạo nên diện mạo thành thị - nông thôn hiện đại, một khí thế mới, đoàn kết, khát vọng của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Thời gian tới, tôi khẳng định nông nghiệp, nông thôn Thái Bình có vai trò rất quan trọng trong vùng đồng bằng sông Hồng và trong cả nước. Đây cũng là một lợi thế, một đặc thù và là tất yếu. Bởi Thái Bình là tỉnh có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực trình độ cao để phát triển nông nghiệp, con em Thái Bình làm ăn xa quê thành đạt. Đây là những nguồn lực to lớn, vì vậy, ngoài các giải pháp tổng thể đề ra cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, Thái Bình cần tận dụng những lợi thế nói trên để xây dựng kế hoạch phát triển bền vững nông nghiệp trong tương lai, trở thành trụ cột của kinh tế nông thôn. Thái Bình phải là nơi phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ nông nghiệp, thủ phủ sản xuất công cụ hỗ trợ nông nghiệp, là nơi đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp. Đối với đề nghị của tỉnh cho thực hiện đề án “Thí điểm tập trung, tích tụ đất đai, phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình”, tôi đồng tình ủng hộ bởi việc này chúng ta đã làm từ nhiều năm nay và khi tích tụ ruộng đất vào tay người quản lý giỏi, tổ chức sản xuất tốt thì của cải vật chất sẽ làm ra nhiều hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng thu nhập cho người lao động và khi đó nông dân trở thành nông dân công nghiệp.

BỘ SẼ PHỐI HỢP CHẶT CHÈ VỚI CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG “CỨU” DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

Thái Bình có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp phát triển rất đa dạng, tạo sự lan tỏa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông



Ông chỉ Trần Tuấn Anh,
Bộ trưởng Bộ Công Thương

thôn, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng sản phẩm cho khu vực và quốc tế. Các cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất của Thái Bình đã hình thành đồng bộ trong thời gian qua; ngoài cơ sở vật chất của các ngành công nghiệp, tỉnh còn có thể mạnh là Khu kinh tế sẽ tạo điều kiện để Thái Bình huy động tối đa các nguồn lực đầu tư mở rộng nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Vì vậy, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển Khu kinh tế, có các cơ chế, chính sách phù hợp thu hút đầu tư vào khu vực này, tạo sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ cử đoàn công tác về hỗ trợ Thái Bình rà soát lại các quy hoạch, các lĩnh vực ngành, ngành hàng, chuỗi sản phẩm, các ngành công nghiệp trọng điểm để có định hướng phát triển cụ thể; trong đó, cần quan tâm phát triển hệ thống thương mại nội địa, các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào các liên kết. Về đề nghị của tỉnh: Chính phủ sớm có giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, quan điểm của Bộ Công Thương ủng hộ cao. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ đã có cuộc họp và có kết luận cụ thể, chỉ đạo rất quyết liệt, Bộ sẽ chấp hành nghiêm túc. Đoàn công tác của Bộ sẽ về làm việc cụ thể với địa phương. Bởi đây là dự án trọng điểm của quốc gia, đã hoàn thành tới 83% khối lượng thì không có lý do gì mà chúng ta lại để thất thoát tài sản, nguồn lực đầu tư của Nhà nước lớn như vậy, nhất là khi hoàn toàn có điều kiện để tiếp tục hoàn thiện. So với 12 dự án tồn đọng thì đây là dự án có thể “cứu chữa”, tiếp tục phát huy được, do vậy chúng tôi rất tán thành, ủng hộ quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng về “cứu” dự án này nhưng phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công Thương với các bộ, ngành, tỉnh Thái Bình và cần có sự quản lý, giám sát chặt chẽ của các bộ, ngành trong quá trình thực hiện.

VỚI 54KM BỜ BIỂN, TUYẾN ĐƯỜNG BỘ VEN BIỂN ĐÃ ĐƯỢC KHỞI CÔNG TẠO CƠ HỘI CHO THÁI BÌNH BƯỚC PHÁT TRIỂN ĐỘT PHÁ TRONG TƯƠNG LAI



Ông chỉ Nguyễn Văn Thế,
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Cách cảng biển lớn nhất miền Bắc có vài chục ki-lô-mét cộng với hệ thống giao thông đang có và với 54km bờ biển, tuyến đường bộ ven biển đã được khởi công sẽ tạo cơ hội cho Thái Bình bước phát triển đột phá trong tương lai. Với kết quả đạt được, với quyết tâm như hiện nay, tôi tin tưởng trong thời gian ngắn nữa thu hút đầu tư, kinh tế của Thái Bình sẽ phát triển mạnh mẽ. Đối với các kiến nghị của Thái Bình liên quan đến Bộ Giao thông Vận tải, tôi đồng tình ủng hộ. Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 10 là cần thiết bởi hiện nay thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến đường này; nếu quốc lộ 10 được đầu tư nâng cấp, mở rộng cùng với tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái

Bình đang được triển khai xây dựng sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các bộ, ngành xem xét ủng hộ Thái Bình. Về phía tỉnh, cần phối hợp với các bộ, ngành điều chỉnh lại quy hoạch giao thông cho phù hợp. Về việc nạo vét cảng Diêm Điền, Bộ đồng ý để địa phương ứng ngân sách nạo vét luồng nâng công suất của cảng để tàu 3.000 - 3.500 tấn có thể ra vào cảng. Đối với dự án tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đường vành đai 5 Hà Nội, đoạn qua tỉnh Thái Bình) đã hoàn thành đi vào sử dụng, đề nghị Thủ tướng và các bộ, ngành xem xét bổ sung danh mục và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách trung ương giúp địa phương thanh toán cho nhà đầu tư số vốn còn thiếu. Đối với dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn qua tỉnh Thái Bình năm 2014 Bộ đã phê duyệt dự án triển khai thực hiện nhưng do khó khăn về vốn nên mới triển khai giai đoạn 1. Để tiếp tục triển khai dự án, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành nghiên cứu xem xét, cân đối nguồn vốn để đầu tư. Về việc xây dựng cầu vượt sông Hóa thay thế cầu phao sẽ tốt hơn rất nhiều nhưng do ngân sách trung ương khó khăn, nếu thành phố Hải Phòng hợp tác với Thái Bình cam kết thi công bằng vốn ngân sách địa phương thì Bộ ủng hộ cao, đề nghị Thủ tướng đồng ý để thành phố Hải Phòng làm. Về xây dựng tuyến đường sắt kết nối thành phố Hải Phòng, Thái Bình với Nam Định, Bộ Giao thông Vận tải sẽ nghiên cứu, nếu huy động được các nhà đầu tư, nhà nước bỏ ra một phần vốn có thể sẽ đầu tư thực hiện.

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “THÍ ĐIỂM TẬP TRUNG, TÍCH TỤ ĐẤT ĐAI, PHỤC VỤ THU HÚT ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH” LÀ MÔ HÌNH HẾT SỨC CẦN THIẾT



Ông chỉ Trần Hồng Hà,
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các chỉ số Thái Bình đạt được trong hơn 3 năm qua cho thấy sự phát triển hết sức toàn diện về mọi mặt. Điều này cho thấy sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy nội lực của Thái Bình rất tốt. Nước sạch cung cấp cho 100% người dân nông thôn, thu nhập bình quân đầu người tăng 1,6 lần so với năm cuối nhiệm kỳ trước là một kỳ tích. Việc thực hiện đề án “Thí điểm tập trung, tích tụ đất đai, phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình” là mô hình hết sức cần thiết, Bộ đồng tình ủng hộ cao. Bởi việc tập trung, tích tụ đất đai sẽ tạo điều kiện cho Thái Bình phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nay chúng tôi đã trình Chính phủ đề án, Thủ tướng đã giao lấy ý kiến của các bộ, ngành, Bộ sẽ sớm tập hợp và báo cáo Thủ tướng, cam kết làm đúng thời gian. Về đề xuất của Thái Bình xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Hiện nay Thái Bình có 54km bờ biển và vùng ven biển, có hệ sinh thái ven biển đa dạng, vì vậy tỉnh cần làm tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế đi đôi với bảo tồn hệ sinh thái, khu dự trữ sinh quyển ven biển. Khi quy hoạch, phát triển Khu kinh tế, Thái Bình cần đánh giá kỹ về tiềm năng tài nguyên, chú trọng khai thác để phát triển du lịch, nhất là du lịch hướng ra biển gắn với bảo vệ môi trường. Thời gian tới, Thái Bình cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai chiến dịch mà

Thủ tướng Chính phủ phát động là chống rác thải nhựa nói riêng, tăng cường quản lý chất thải rắn nói chung. Vì vậy, trong quá trình sắp xếp lại bộ máy, điều chỉnh chức năng của Sở Tài nguyên và Môi trường, cần bổ sung nhiệm vụ quản lý chất thải rắn, từ đó thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đặt ra. Cùng với phát triển các khu, cụm công nghiệp, phát triển sản xuất, Thái Bình cần giải quyết tốt vấn đề ô nhiễm môi trường. Về thực hiện dự án VLAP, thời gian qua Thái Bình làm rất tốt nên thời gian tới sự tham gia của Thái Bình vào dự án này là đương nhiên.

THÁI BÌNH THỰC HIỆN TỐT VIỆC THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN



Ông chỉ Đỗ Hoàng Anh Tuấn,
Thủ trưởng Bộ Tài chính

Thái Bình là địa phương thực hiện tốt việc thu ngân sách trên địa bàn, đặc biệt thu nội địa bảo đảm chi thường xuyên. Tỉnh cũng tích cực thực hiện việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm chi thường xuyên, dành nguồn lực chi cho đầu tư phát triển. Về các kiến nghị của tỉnh: được hưởng cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất đối với Khu kinh tế Thái Bình; cho phép Thái Bình được sử dụng nguồn vượt thu ngân sách (sau làm lương) dành cho đầu tư, chúng tôi đồng tình ủng hộ. Về việc sử dụng toàn bộ nguồn thu phí xăng dầu trên địa bàn tỉnh dành cho đầu tư phát triển, đề nghị thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách. Về phần vốn nhà nước sau thoái vốn, cổ phần hóa các doanh nghiệp mà phần vốn do ngân sách của tỉnh đầu tư thì đưa về tỉnh, nhưng về thủ tục hành chính, vấn đề này Chính phủ phải trình ra Quốc hội xem xét. Về phần vốn của các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn theo Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) thì cũng sẽ được tái đầu tư về tỉnh. Nếu những kiến nghị, giải pháp này được thực hiện sẽ tăng nguồn vốn đầu tư phát triển cho Thái Bình. Đối với dự án tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đường vành đai 5 Hà Nội, đoạn qua tỉnh Thái Bình) và tuyến đường 39B (đoạn từ thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương đến thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy thuộc quốc lộ 37B) đã hoàn thành nhưng thiếu vốn thanh toán, chúng tôi kiến nghị Thủ tướng sớm cho ý kiến theo chủ trương Trung ương sẽ bố trí nguồn vốn hỗ trợ một phần cho Thái Bình. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn đầu tư trung hạn và nguồn tiết kiệm ngân sách để ứng tiền cho tỉnh thanh toán. Về kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và cho phép các tập đoàn, tổng công ty thuộc sở hữu của Nhà nước thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình (như Công ty khí Đông Nam Bộ thuộc Tổng công ty PVGas) thì phải mở chi nhánh và hạch toán độc lập để thực hiện các nghĩa vụ về tài chính với địa phương cần xem xét từng trường hợp. Một số sẽ thực hiện theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hiện có 1 đơn vị khai thác kinh doanh khí ga trên địa bàn tỉnh nhưng đang vướng mắc về cơ chế giá, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong tháng 3 này phải giải quyết, khi đó kiến nghị của tỉnh sẽ được giải quyết. Về kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, chúng tôi đồng tình bởi đây là dự án lớn và cần phải xác định rõ những vấn đề đặt ra với nhà máy để giải quyết một cách hiệu quả.



Nhà máy nhiệt điện Thái Bình.

Ảnh: HIỂN TRÂM

NẶNG NGHĨA ĐÔI QUÊ

■ QUANG VIỆN

Ngọc phá dòng họ Vũ Khắc ở làng Trù Hương, tổng Tô Xuyên, huyện Phụ Phụng, trấn Sơn Nam hạ (nay là thôn Tô Đàm, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ) có ghi: “Tiên cư Noi Cáo/Hậu đáo Tô Xuyên” và khẳng định gia tộc Vũ Khắc (dòng tộc Vũ Uy, Bình Ngô khai quốc công thần triều Lê) phát tích trên đất Trù Hương từ cuối thế kỷ XIV (khoảng năm 1350 - 1400)...



Lăng mộ Hưng Mỹ hầu Vũ Trung Khái và bia đề danh Hưng Nghĩa hầu Vũ Uy ở thôn Tô Đàm, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ.

Ngọc phá dòng họ danh tướng Vũ Uy khai quốc công thần triều Lê ở làng Tô Đàm có ghi thủy tổ của gia tộc Vũ Khắc là Lang Phú Gia Ông Thụy hướng đạo tiên sinh vốn có kiến thức uyên thâm, am tường địa lý phong thủy, cụ là người đầu tiên chọn vùng đất hoang sơ, lau sậy rậm rạp đưa con cháu về khai khẩn đất đai, lập nên xóm ấp, đặt tên là Hương Trù. Từ đường dòng họ Vũ Khắc còn bức hoành phi: “Cơ cừ chi nghiệp khai nho gia quan rạng chi tuyên”. Tuy nhiên, từ sau khi thế tổ đời thứ ba của dòng tộc là Vũ Uy mưu đồ lập điền trang, tụ tập nghĩa binh chống giặc Minh không thành liền bỏ vào Lam Sơn theo Lê Lợi tham gia hội thề Lũng Nhai phò Lam Sơn hội chủ khởi nghĩa đánh tan giặc Minh được Lê Thái Tổ phong tước khai quốc công thần triều Lê... đến đời sau thì những ghi chép về danh tướng Vũ Uy đã không còn nhiều. Mới đây, con cháu dòng tộc Vũ Khắc làng Tô Đàm tìm được cháu con dòng dõi danh tướng Vũ Uy ở Đa Căng (Nông Cống, Thanh Hóa) hội nghĩa. Ở Đa Căng có một ngôi đền thờ danh tướng Vũ Uy bình Ngô khai quốc công thần triều Lê được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia có ngọc phá trùng với những ghi chép trong ngọc phá dòng tộc Vũ Khắc ở Tô Đàm.

Trong chuyến đi dã ngoại về làng Tô Đàm, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ với mong muốn sáng tỏ phần nào về

những tôn nghi về danh tướng Vũ Uy (hay Vũ Quang Toản) bình Ngô khai quốc công thần triều Lê, nhóm nghiên cứu chúng tôi được ông Vũ Khắc Nhu, trưởng tộc Vũ Khắc làng Tô Đàm dẫn tới thăm lăng mộ Hưng Mỹ hầu và Hưng Nghĩa hầu tại làng Tô Đàm. Lăng mộ Hưng Mỹ hầu đã được trùng tu lại, bên cạnh có một bia đá nhỏ ghi “Hưng Nghĩa hầu”. Theo ông Vũ Khắc Nhu, dân làng Tô Đàm xưa nay vẫn quen gọi lăng Hưng Mỹ hầu là lăng “Tiên công”. Lăng được xếp hạng di tích lịch sử và được đăng ký bảo vệ. Theo bi ký lăng mộ, sau cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất thắng lợi, năm 1266 vua Trần đã ban sắc lệnh khai khẩn đất hoang hóa, lập điền trang, tích lũy lương thực. Phò mã Hưng Mỹ hầu Vũ Trung Khái từ Noi Cáo (Cổ Nhuế, Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội nay) tập hợp con cháu về khai khẩn vùng đất Hóa Giang, lập lên điền trang Tô Xuyên. Điền trang Tô Xuyên dần được mở rộng theo năm tháng cùng các dòng họ Trần, Vũ, Nguyễn, Đàm, Hoàng, Đào, Lương, Phạm... chung sức đồng lòng biến vùng đất hoang sơ thành vùng quê trù mật. Tô Xuyên xưa và xã An Mỹ ngày nay gắn chặt với lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, gắn liền với công lao của Phò mã Hưng Mỹ hầu Vũ Trung Khái. Theo các nguồn khảo luận, danh tướng Vũ Uy là cháu bốn đời của Hưng Mỹ hầu và được triều đình nhà

Lê phong tước Hưng Nghĩa hầu. Theo sách “Thái Bình phong vật chí” khoảng năm 1820 niên hiệu Minh Mạng, lăng mộ Hưng Nghĩa hầu đã được khai quật, những ghi chép còn lưu lại cho thấy mộ được xây bằng đá bao quanh, quan tài đá đặt trên 4 trụ đá, phía trước là bàn đá bày các đồ thờ cúng. Năm 2003, Viện Hán Nôm công bố các bản dịch thuật bi ký về điền trang Tô Xuyên và công trạng của Hưng Mỹ hầu Vũ Trung Khái với điền trang Tô Xuyên. Theo các tài liệu khảo cứu đã công bố, vào cuối thế kỷ XIV ở đất Tô Xuyên xuất hiện chàng trai tuấn tú có sức khỏe hơn người tên gọi là Vũ Uy. Vũ Uy là cháu bốn đời Phò mã Vũ Trung Khái, chàng trai tuấn tú của dòng tộc họ Vũ đã cùng các tông thất nhà Trần xây dựng Tô Xuyên trang chống Hồ phục Trần. Sự nghiệp không thành, năm 1408 Vũ Uy bỏ vào Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa tiếp tục xây dựng điền trang, chiêu tập nghĩa quân, tích lũy lương thực, rèn đúc khí giới mưu đồ chống giặc Minh. Đến tháng 2 năm 1416 nghe tin Lam Sơn hội chủ Lê Lợi dấy binh khởi nghĩa, Vũ Uy đã tìm đến minh chủ và là 1 trong 18 người tham dự hội thề Lũng Nhai. Vũ Uy được Lê Lợi tin tưởng giao phụ trách quân lương. Trong cuốn “Lam Sơn thực lục” Lê Thái Tổ khẳng định: “Việc tiếp lương thực đầy đủ là thành công một nửa sự nghiệp...”. Cuốn “Vũ Tộc Gia Phả” ký hiệu A2941 lưu

Ông Vũ Đức Thơm, nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh



Tô Xuyên trang (tên Nôm là Tô) là một làng cổ thuộc huyện Phụ Phụng xưa, nay là xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ. Sau cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất (1258), biết quân giặc vẫn chưa từ bỏ ý đồ xâm lược nên vua tôi nhà Trần phải chuẩn bị lương thảo để chiến đấu. Nguồn lương thảo dựa vào các điền trang, thái ấp của các vương hầu nhưng chưa đáp ứng đủ cho yêu cầu bảo vệ đất nước. Năm 1266, vua Trần đã ban sắc lệnh khai phá đất hoang lập thêm điền trang, thái ấp. Các vương hầu, phò mã, công chúa,... đã tập hợp những người phiêu tán không sản nghiệp khai khẩn đất hoang trở thành những điền trang. Phò mã Vũ Trung Khái là người tiên phong.

Ông Vũ Khắc Nhu, trưởng tộc Vũ Khắc, làng Tô Đàm, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ



Thế tổ đời thứ ba dòng tộc Vũ Khắc ở làng Tô Đàm là cụ Vũ Uy, bình Ngô khai quốc công thần. Cụ sinh vào khoảng năm 1390. Những năm đầu của thế kỷ XV (1400) cụ cùng các 12 tông thất nhà Trần và cụ Vũ Quang Toản xây dựng Tô Xuyên trang nhằm mục đích chống Hồ phục Trần. Năm 1408, sự nghiệp không thành, cụ đã vào Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa xây dựng trang trại, tích lũy lương thảo sau đó tụ nghĩa Lam Sơn. Cụ là 1 trong 18 người tham dự hội thề Lũng Nhai. Ở làng Nghìn (Đông Địa Linh, nay là thị trấn An Bài) cũng có cụ Phạm Bôi cùng tham dự hội thề Lũng Nhai và được phong Bình Ngô Khai quốc công thần.

Dịch giả Hán Nôm Vũ Xuân Thương, tổ 1, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ



Trong quá trình nghiên cứu, dịch thuật các bia đá trong Văn từ huyện Phụ Dực tại đình Đông Linh tôi thấy có dòng chữ Hán: “Thánh nguyên Nhị niên tứ Vinh Thìn khoa tiến sĩ Cập đệ Trạng nguyên điều quan phụng sự Bắc quốc Nguyễn Hữu Pháp. Thánh nguyên Nhị niên Bát Nạn xã tiến sĩ Cập đệ Trạng nguyên điều quan phụng sự Bắc quốc Vũ Tiên sinh (Vũ Quang Toản)”. Bát Nạn nay thuộc xã Đông Tiến, huyện Quỳnh Phụ.

tại Viện Hán Nôm có ghi: “Sự nghiệp bình Ngô thắng lợi, do có công lớn giúp Lam Sơn nên Vũ Uy được Lê Thái Tổ tấn phong “Bình Ngô khai quốc công thần, Tam tư sử, Đắc tiến tinh quốc công, Thượng tướng quân, Thái Úy, Tuy quốc công, Quốc tước Lê Uy”. Theo ông Vũ Khắc Nhu, trưởng tộc họ Vũ Khắc xã An Mỹ, trong công bố của Viện Hán Nôm năm 2003 có ghi chép không rõ ràng (có thể nhầm lẫn Vũ Quang Toản là Vũ Uy). Gia phả của gia tộc Vũ Khắc ghi: “Tiên Lê triều (đầu Lê sơ) Khai quốc công thần Vũ Uy, được tấn phong Tam tư sử Vũ tướng công tự “Độc lạc Tiên sinh”. Hai chữ “Độc lạc” trong gia phả có ngầm ý của tiên nhân cho rằng phần mộ của danh tướng Vũ Uy không ở quê làng Hương Trù (Tô Đàm nay). Công bố của Viện Hán Nôm có đoạn tôn nghi: “Sử sách cũ còn ghi chép, cuối đời Trần, triều đình suy thoái, Hồ Quý Ly nổi lên tiếm quyền, một người cháu của phò mã Vũ Trung Khái cũng là quan đại thần triều Trần tên là Vũ Quang Toản (còn có tên là Vũ Uy, Già Lê) đem 12 tôn thất nhà Trần chạy về điền trang Tô Xuyên mộ quân chống lại họ Hồ. Việc không thành, ông liền

chuyển quân lính thành dân, mở rộng khai khẩn thêm vùng đất Tô Xuyên, chia điền trang thành tám trang nhỏ là: Tô Đề, Tô Đàm, Tô Xuyên, Tô Hồ, Tô Hải, Tô Trang, Tô Đông, Tô Thượng; đồng thời khuyến khích dân chăm lo công việc trồng cấy, dạy cho dân thuần phong mỹ tục, khiến Tô Xuyên trở thành một vùng quê trù phú và có nếp sống đẹp, thuần hậu. Trong cuộc kháng chiến chống Minh, Vũ Quang Toản đã vào Lam Sơn tụ nghĩa và là 1 trong 18 vị tham dự hội thề Lũng Nhai”. Như vậy đối chiếu gia phả, tộc phả của dòng họ Vũ Khắc tông tộc Vũ Uy bình Ngô khai quốc công thần triều Lê với công bố của Viện Hán Nôm năm 2003 không thấy có ghi chép nào Vũ Uy là Vũ Quang Toản?

Là vùng đất phát tích khoa bảng “Lê Châm Vạc, Mạc Tô Hương (Tô Đàm)” ý chỉ làng Tô Đàm phát khôi khoa, nhiều người đỗ đạt làm quan triều Mạc, xã An Mỹ hiện vẫn lưu giữ được 17 sắc phong của các triều đại phong kiến tặng cho Hưng Nghĩa hầu Vũ Trung Khái. Đây quả là một di sản văn hóa vô giá của cha ông để lại mà không phải địa phương nào cũng có.



PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG

■ BÚT NGŨ
Thành phố Thái Bình

Tuyên hào xúc, bê bung, lên lên, xuống xuống mấy giờ liền, chuồng phân được vét nhẵn. Khoảng hai chục gánh, đủ bón lót ba sào ruộng. Bón thúc, bón đòng nhòm vào bùn ngời, phân bắc... Cái làng Nguyễn này ngày xưa có một họ làm quan đến tước đại vương, con cháu truyền đời giàu có, biến gần hết ruộng công thành ruộng tư. Cả xã sáu thôn chỉ còn hai trăm mẫu công điền. Sau cách mạng đem quân cấp, mỗi công dân nam nữ chỉ được mấy miếng ruộng, chả đủ cấy cày sinh sống. Nông dân vẫn phải cấy ruộng nộp tô, hoặc đi ở, làm thuê cho nhà giàu. Vợ chồng Tuyên cũng vậy.

Gần mười giờ đêm, bà Sen xách đèn chai ở cuộc họp phụ nữ về:

- Chưa nghĩ à anh?
- Nghĩ đây, bà ạ!

Tuyên vịn tay vào nóc chuồng lợn đứng thờ. Bà Sen đến gần nói khẽ:

- Rửa tay xong, anh sang ông nhà tôi hỏi cái này nhá!

- Gì đấy bà?
- Có việc. Một tý thôi!

Bà Sen đi họp, hỏi ra mới biết Tuyên không ăn cơm với anh em du kích. Bà vào bếp lấy nồi rang, vo mềm bún rom chùi chùi cho sạch, vét bát cơm khoai khô, rang nóng lên.

Một lúc sau, cơm tỏa khói thơm thơm, giòn ngọt.

- Ông thu dọn vào! - Bà Sen giục.

Ông Sen vội thu nắm nan mảnh lại. Vừa lúc Tuyên sang, ông niềm nở:

- Vào đây, anh. Có bát cơm rang, ăn với tôi một lưng cho ấm bụng.

Tuyên chống tay đầu gối, bước lên thêm nhà, ngời phịch xuống ngưỡng cửa. Đói và mệt, Tuyên nghe như có đàn ong bay vu vu quanh đầu và những con đom đóm lập lờ trước mắt. Bụng Tuyên lép kẹp như cái bị rỗng, ruột gan lỏng lẻo cồn cào.

Ông Sen trao cho Tuyên bát cơm đơm chặt. Những miếng khoai khô tròn như đồng xu. Tuyên nhai ngấu nghiến, giòn ngọt, bùi bùi. Bát cơm rang với muối ăn lúc đói ngon như cỗ tết.

*
*

Sáng hôm sau, Tuyên dậy sớm, cầm nắm lát ra buộc giậu, ngắt gà phá rau. Sửa giậu xong, giá có cây giống dặm ngay thì tốt. Nhưng không có. Chốc nữa giá không phải lên huyện, Tuyên chạy ra chợ mua.

Chuồng lợn vét hết phân, giá cắt được dăm gánh cỏ độn thì tốt. Giá mua được con lợn bỏ chuồng ngay từ bây giờ, khỏi phí nước gạo lại được phân... Chỉ nghĩ một thoáng, Tuyên đã thấy bao nhiêu việc phải làm. Nhưng không làm được... Cớ cho xong làng chiến đấu, công tác đỡ bán bún, Tuyên làm thêm một ít việc nhà.

Có tiếng chân bước chầm chậm từ ngõ vào. Tuyên ngược mắt. Nuôi bế cu Hoàn trên hông, tay kia bung ngựa cái nón. Cu Hoàn cầm múi khế, có lốt răng. Nó cắn thử, chua quá, không ăn được, cầm chơi.

Tuyên xòe hai bàn tay đón cu Hoàn. Nó ngả đầu vào má mẹ, không theo bố.

Nuôi lì sì không nói xoay người cho cái nón nghiêng về phía Tuyên. Tuyên hiểu ý, đỡ nón xuống. Trong nón, vài bát gạo chiêm cũ, hạt vàng cháy; mớ rau cải đã hoạn mất củ, lá giập gãy. Không hỏi Tuyên cũng biết gạo, rau nhà chánh Cung.

- Gạo vay đây à?
- Gạo giả công đấy... bốn ngày giờ!

Bốn ngày bằm bèo, thái khoai, nấu cám, chăm nom mấy chục con lợn thịt, lợn đẻ, Nuôi được trả công có thể. Ngày hai bữa, Nuôi ăn cơm nhà chủ, mấy bát gạo công đem về cho chồng.

Nuôi nghiêng người, ưỡn hông cho thành cu ngã về phía Tuyên. Ngán ngại một lúc, nó mới xòe tay cho Tuyên bế.

Thành bé một năm tuổi. Đêm qua mọc răng nóng đầu, cổ khô khè. Nó không mền bố, vì bố vắng nhà liên miên. Tuyên lột mũ, vuốt vuốt nhúm tóc phờ phạc trên

đầu nó. Há miệng "hà...hà..." chờ nó đưa múi khế cho. Cắn một chút, anh nhân mặt kêu chua, làm trò cho nó cười.

Nuôi sang nhà bà Sen xin bát nước. Móc túi lấy viên thuốc mài vào cái chén đưa cho Tuyên.

- Thuốc gì đấy? - Tuyên nhìn Nuôi.
- Thuốc ho nóng. Mua chịu của bà lang Tùng đấy.

Tuyên đặt thành bé nằm ngửa trên cánh tay, ghé chén vào miệng nó, dỗ rối rít:

- Ngoan nào! Há mồm nào!... A ngọt quá nào!...

Thành bé tưởng như mọi lần uống nước chè. Nó uống một hớp, đắng, nó phun phè phè. Thuốc đen đen nâu nâu tràn ra má, ra môi. Chân nó quấy đạp, nó cưỡng ngồi dậy. Tuyên cố giữ nó nằm, ép nó uống, ba phần được một. Uống xong nó khiếp bố, choài sang với mẹ, khóc the thé. Hai giọt nước mắt lăn trên cái má lem nhem.

Thành bé vô lấy vú mẹ bú chùn chụt. Miệng vẫn còn đắng, nó há vú ra khóc tức tưởi. Nuôi ấn núm vú vào miệng nó, tay se se vỗ mông nó. Nó bú nheo bầu sữa rồi ngủ. Mũi nó tắc, phải há miệng thở. Thở một lúc khô cổ, nó ho.

Tuyên nhặt mớ cuộng rau, bỏ những cái úa già, vụn ra rồi hỏi vợ:

- Luộc hay nấu?
- Luộc, bỏ vào mấy hột muối. Có mắm mỡ gì mà nấu.

- Nuôi nói giọng khan khan. Đêm qua con quấy khóc, Nuôi không ngủ được, người rã rời muốn ốm.

- Nay nhà có đi đâu không?
- Có. Làm bát cơm rồi đi.
Tuyên nói rồi bê rổ rau ra ao, quấy lợn lên, bốc vào cái trà đất.

Lửa bốc rần rật dưới niêu com và trà rau, Tuyên thổi hai bếp, tay lùa rạ, tay cầm que cời tro...

Nuôi ôm con ngồi ở hè nhà sưởi nắng, tay hí hoáy vá mụn áo rách. Nuôi mới ngoài hai mươi tuổi, mà trông như người đã hai ba con. Nước da sau khi đẻ cứ mai má. Đôi mắt lúc nào cũng sùm sụm nhìn xuống. Đôi môi bặm lại chả mấy khi cười, bộ mặt ủ ề, rầu rĩ.

- Con ốm, nghỉ ở nhà chứ? - Tuyên nhìn vợ, hỏi.

- Nghỉ ở nhà lấy gì mà ăn? Chốc nữa tôi bế nó sang đây.

Tuyên ngập ngừng:
- Thôi đừng sang đây nữa.

Nuôi há miệng nhìn chồng:
- Không sang đây thì sang đâu?

Tuyên không trả lời được. Tuyên biết Nuôi bận con thơ, chỉ có vào nhà Cung bằm bèo thái khoai, chứ chả làm gì hơn được. Không vào nhà Cung thì vào mấy nhà giàu khác, chứ làng xóm ai thuê; ai cũng túng thiếu cả... Thật đã bí lại tắc.

Đúng cái năm vợ đẻ, lúa xấu, Tuyên phải lao vào việc chuẩn bị đánh giặc. Cái việc không thể làm dần dần, làm qua loa cho xong...

- Tôi không phải hạng người ngại việc. Không vương thành bé, tôi ra đồng làm, nặng nhọc cũng sướng hơn ngồi một chỗ bằm bèo... Ngồi một chỗ tưởng nhàn à? Nuôi i eo kể lể.

- Không phải là tôi bảo mình nhàn... Người ta nói một đằng thì quàng một nẻo.

- Hay là... tôi ở nhà nhịn đói cũng được.
- Nuôi vẫn ấm ức. - Kéo sang đây làm công sá chả được mấy hột...

Lửa trong bếp bùng bùng, niêu com và trà rau sôi cùng một lúc. Bọt com đầy vung trào xuống bếp. Tuyên lúng túng trong bếp không nghe Nuôi nói gì.

Vùi com xong, Tuyên cầm chổi quét từ bếp ra sân. Cái sân ít người qua lại lấm tẩm mọc cỏ, Tuyên lê la nhổ từng mầm.

Nuôi nhìn chồng cặm cụi làm. Đôi mắt anh quàng sâu, đôi má hóp, cái lưng dài như gù xuống... Thật là giai nuôi vợ để gây môn. Anh ấy vất vả thật. Nhưng gây rộc đi thể kia là tại gánh vác việc làng việc nước. Gần tháng nay làm được mấy tí việc nhà, Nuôi phải lo chạy ăn từng bữa...



Ảnh minh họa

(còn nữa)

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Tuần qua, Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, thơ, truyện ngắn, tản văn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh gửi cộng tác, trong đó có các cộng tác viên tích cực như: Vũ Đông (Đài TTTT Kiến Xương), Lê Trung (Đài TTTT Vũ Thư), Trúc Lành (Đài TTTT Hưng Hà), Đỗ Hà (Đài TTTT Tiên Hải), Xuân An (Đài TTTT Đông Hưng), Thành Đô, Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh), Văn Cương, Hợp Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh), Nguyễn Bích Nhân (Phù Yên), Phan Thành Minh (Đà Lạt), Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định)...

Trong tuần, đội ngũ cộng tác viên đài TTTT các huyện tập trung phản ánh hoạt động của các địa phương tích cực phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Cộng tác viên Trúc Lành đưa tin: Huyện ủy Hưng Hà xác định công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi là nhiệm

vụ cấp bách, cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường cán bộ xuống cơ sở để nắm bắt tình hình. Trọng tâm là tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh, nhận thức đúng đắn tình hình thực tế, không chủ quan, lơ là, không gây dư luận hoang mang trong nhân dân và người chăn nuôi...

Hoạt động văn hóa - xã hội, cộng tác viên Lê Trung đưa tin: Huyện Vũ Thư tập huấn cán bộ làm công tác điều tra dân số và nhà ở. Lớp tập huấn dành cho 50 học viên là điều tra viên của 30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, các học viên đã được nghe về phương án tổng điều tra; vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên và tổ trưởng; quy trình điều tra; các quy định trong phiếu điều tra; xác định nhân khẩu thực tế thường trú; hướng dẫn cách hỏi và ghi phiếu...

Chủ đề quốc phòng, an ninh có

tin của cộng tác viên Văn Cương "Giữ vững chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển": Để người dân hiểu, tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa Lân đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương, đặc biệt là 8 xã ven biển đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhân dân, các chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên, các tổ tàu thuyền tự quản... Nội dung tuyên truyền gồm Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ môi trường, nghị định của Chính phủ về việc bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản... Cùng chủ đề, cộng tác viên Đức Việt - Thành Đô có tin: Phối hợp triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tin cho biết: Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo kiện toàn cơ quan quân sự địa phương các cấp; rà

soát, củng cố, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ; công tác đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên; sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên bảo đảm đúng, đủ chỉ tiêu, chất lượng từng bước được nâng lên...

Ngoài những tin, bài, ảnh của các cộng tác viên gửi về tòa soạn đã được sử dụng, số còn lại đang được nghiên cứu, sử dụng cho các chuyên mục, chuyên trang khác. Đề nghị các đồng chí cộng tác viên chú ý khai thác các tin, bài về lĩnh vực kinh tế. Các đồng chí cộng tác viên và bạn đọc có tin, bài gửi về tòa soạn cần có ảnh minh họa gửi kèm (từ 3 - 5 ảnh) theo nội dung để tòa soạn tiện xác minh thông tin và sử dụng trong quá trình biên tập. Rất mong nhận được nhiều tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trân trọng!